

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*

Số 19- CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Biên Hòa, ngày 14 tháng 02 năm 2017

HỘI NÔNG DÂN	
CÔNG	Số 361
VĂN	Ngày 23/2/2017
ĐỀN	Chuyên 02 về nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên nông cốt trên địa bàn tỉnh
	Số 55

CHỈ THỊ**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY****về nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên nông cốt trên địa bàn tỉnh**

Trong những năm qua, việc xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nông cốt được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; quá trình xây dựng lực lượng nông cốt của các đoàn thể cơ bản được tổ chức thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, chặt chẽ; việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở và chất lượng đoàn viên, hội viên được các đoàn thể quan tâm; số lượng đoàn viên, hội viên nông cốt được các đoàn thể lựa chọn từ những cá nhân ưu tú trong mọi hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có đổi mới, nhiều phong trào, mô hình được phát huy và thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Việc quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho đoàn viên, hội viên nông cốt được quan tâm; nhận thức của đoàn viên, hội viên nông cốt từng bước được nâng lên; phát huy được tinh thần trách nhiệm, vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc tham gia thực hiện các phong trào của các tổ chức đoàn, hội ở cơ sở. Hoạt động của đoàn viên, hội viên nông cốt luôn gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đoàn thể, từng địa phương, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất, các đoàn thể thường xuyên tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn viên, hội viên nông cốt. Nhìn chung hầu hết đoàn viên, hội viên nông cốt đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận của quần chúng nhân dân trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan đến đời sống của quần chúng nhân dân. Ngoài ra, bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, trong thời gian qua các đoàn viên, hội viên nông cốt đã chủ động hoặc cùng với tổ chức của mình và các ngành chức năng trực tiếp giải thích cho quần chúng hiểu rõ những âm mưu của kẻ xấu, của các thế lực thù địch lôi kéo kích động

quần chúng, tụ tập đông người, khiếu kiện tập thể gây mất an ninh trật tự hoặc lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ vi phạm pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, từng bước tuyên truyền, vận động thuyết phục quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương.

Tuy nhiên, việc xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nông cốt vẫn còn nhiều hạn chế, cần phải được khẩn trương khắc phục, điều chỉnh như: việc quản lý đoàn viên - hội viên còn chồng chéo, một đoàn viên - hội viên tham gia nhiều tổ chức, chưa cập nhật kịp thời số lượng đoàn viên, hội viên giảm, dẫn đến số lượng ngày càng nhiều, nhưng chỉ trên sổ sách; chưa phản ánh được thực lực của đoàn viên, hội viên; chưa đảm bảo nề nếp sinh hoạt, chưa có kế hoạch giao nhiệm vụ, đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm và bồi dưỡng nông cốt, vì vậy chưa phát huy tốt vai trò của lực lượng nông cốt, nhất là khi có tình huống phức tạp xảy ra, các đoàn thể còn lúng túng trong việc huy động lực lượng và tham gia xử lý. Chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt riêng dành cho đoàn viên, hội viên nông cốt mà chủ yếu sinh hoạt chung với đoàn viên, hội viên các Chi, tổ cơ sở. Việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho lực lượng này chủ yếu lồng ghép trong các chương trình tập huấn chung cho cán bộ chủ chốt của các đoàn thể nên hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên nông cốt trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đúng thực chất hơn nữa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1- Các cấp ủy đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và các cấp ủy trực thuộc thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên nông cốt ở địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy đảng chỉ đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách địa

bàn các xã, phường, thị trấn định kỳ bố trí thời gian làm việc với cấp ủy cơ sở về công tác nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, chất lượng đoàn viên, hội viên nông cốt ở địa phương mình phụ trách. Đồng thời tham dự sinh hoạt với đoàn viên, hội viên nông cốt để kịp thời nắm bắt tình hình và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng hoạt động.

2- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền đảm bảo về kinh phí và quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phù hợp với thực tiễn công tác vận động quần chúng nhân dân và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của từng đoàn thể. Tổ chức đánh giá việc ký kết quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong công tác vận động các giai cấp, các tầng lớp nhân dân nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hàng năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền; đánh giá quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong công tác vận động các giai cấp, các tầng lớp nhân dân nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3- Căn cứ Hướng dẫn 09-HD/BDVTU ngày 20/4/2010 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nông cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từng đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các tiêu chí không còn phù hợp hoặc bất cập trong việc xây dựng đoàn viên, hội viên nông cốt của đoàn thể mình và xây dựng tiêu chí nông cốt chính trị trong các đoàn thể nhất là vùng có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc, trong doanh nghiệp và khu vực nhà trọ; hàng năm dựa vào tiêu chí đã xây dựng để phân tích chất lượng đoàn viên, hội viên, đánh giá chất lượng hoạt động, bình xét bổ sung lực lượng nông cốt, mở sổ sách quản lý, thường xuyên kiểm tra, theo dõi để bổ sung, điều chỉnh và khi cần thiết có thể huy động kịp thời, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đoàn thể trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, căn cứ cầu nhiệm vụ của từng đoàn thể trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện hoạt động của từng đoàn thể để phân công, giao việc cụ thể cho lực lượng nông cốt nhằm sử dụng và phát huy hiệu quả của lực lượng đoàn viên, hội viên nông cốt.

Thường xuyên phối hợp cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động của các đoàn thể ngày càng vững mạnh, thật sự là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng và phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi đoàn, chi, tổ hội, chất lượng cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên. Tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên nói chung và đoàn viên, hội viên nòng cốt nói riêng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời khơi dậy tính tự chủ, vươn lên của mỗi đoàn viên, hội viên trong cuộc sống và trong công tác.

4- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở đời mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên về trách nhiệm xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh; thường xuyên giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, lịch sử của dân tộc, của địa phương; nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, ý thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tăng cường tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức và tự nguyện hoạt động vì tổ chức đoàn thể; động viên, cổ vũ những nhân tố tích cực, đồng thời cần nghiêm túc phê phán những nhận thức lệch lạc và việc làm tiêu cực có hại đến tổ chức và lợi ích của mỗi đoàn thể, đoàn viên, hội viên. Kịp thời khen thưởng, động viên các điển hình đoàn viên, hội viên nòng cốt là những nhân tố tích cực để nhân rộng trên địa bàn, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, tập huấn nghiệp vụ, kiến thức; nghiên cứu xây dựng giáo trình tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng nòng cốt; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch để giới thiệu lực lượng nòng cốt tham gia vào các chức danh cán bộ chủ chốt cho các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên nòng cốt trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thể hiện tính xung kích, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Định kỳ tổ chức đánh giá, xếp loại và giới thiệu lực lượng nòng cốt tiêu biểu đưa vào lực lượng trung kiên để bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp theo quy định.

5- Đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nghiên cứu xây dựng đoàn viên, hội viên nòng cốt trên từng lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ của từng đoàn thể, ở từng phong trào cụ thể.

Để khắc phục tình trạng trùng lặp việc công nhận đoàn viên, hội viên nòng cốt của các đoàn thể chính trị-xã hội, chỉ đạo các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh chỉ đạo các đoàn thể cơ sở thuộc ngành dọc phối hợp, rà soát nắm chắc số lượng đoàn viên, hội viên để xây dựng, công nhận nòng cốt và chịu trách nhiệm quản lý, phân công lực lượng nòng cốt của đoàn thể mình; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao hàng năm.

6- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh nghiên cứu biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, trong đó lưu ý bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong thời gian tới.

7- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, đến tháng 12/2017 tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV;
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh;
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn;
- Các ban đảng Tỉnh ủy;
- CP.VPTU- P; TH
- Lưu VPTU

Đồng kính gửi

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng (a+b);
- Văn phòng Trung ương Đảng (a+b);
- Đảng đoàn Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Đảng đoàn Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Trần Văn Tư

